

ประกาศสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

เลขที่ 46 / 2558

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค

โครงการศึกษาวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. ได้ประกาศเชิญชวนหน่วยงานภายนอกยื่นข้อเสนอดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 7 โครงการ โดยเปิดรับข้อเสนอดำเนินงานวิจัยระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดตามประกาศสถาบันฯ เลขที่ 44/2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยได้เชิญคณะผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคทั้ง 7 โครงการมาร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อเสนอด้านเทคนิค ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2558

บัดนี้ กระบวนการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการศึกษาวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จึงขอประกาศรายชื่อหน่วยงานภายนอกที่ข้อเสนอด้านเทคนิคได้รับคะแนนสูงสุดแต่ละโครงการวิจัย ดังต่อไปนี้

ลำดับ	โครงการศึกษาวิจัย	ข้อเสนอด้านเทคนิคของหน่วยงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด
1	โครงการศึกษาวิจัยการประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development) UNCTAD	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (หัวหน้าโครงการ : ดร.อนันต์โชค โอแสงธรรมนนท์)
2	โครงการศึกษาวิจัยการประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด ASEAN E-commerce	ศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (หัวหน้าโครงการ : ดร.สุสติ พลสารรัมย์)
3	โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (หัวหน้าโครงการ : ดร.ปรียา ผาติชล)
4	โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม)



5	โครงการศึกษาวิจัยการแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-commerce	ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ : ดร.พงษ์ธร วราศัย)
6	โครงการศึกษาวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กุล)
7	โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของธุรกิจบริการไทย	ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ : ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สถาบันฯ จะติดต่อหน่วยงานภายนอกที่ขอเสนอด้านเทคนิคได้รับ  
คะแนนสูงสุดมาดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างดำเนินงานวิจัยตามระเบียบสถาบันฯ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ **16** พฤศจิกายน 2558



(ดร.กมลินทร์ พินิจกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา